

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2025
(Phiên thứ hai)

Ngày 28/02/2025, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2025 (Phiên họp thứ hai), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan; Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại phiên họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2030 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, sau sáp nhập là Sở Tài chính).

Qua rà soát, thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết xây dựng và ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030 nhằm thay thế danh mục cũ, không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục dự án mới là cần thiết để tạo cơ sở mời gọi các nhà đầu tư quan tâm.

Dự thảo danh mục dự án thu hút đầu tư cơ bản đã bám sát Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, làm cơ sở để triển khai định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý bằng văn bản của các cơ quan và tại cuộc họp, đồng thời bổ sung một số nội dung sau:

a) Trong dự thảo Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần bổ sung đánh giá, phân tích toàn diện, chi tiết về kết quả thực hiện danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Báo cáo cần nêu rõ

những hạn chế, khó khăn, đồng thời làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các dự án trong danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 mới thu hút đầu tư đạt tỷ lệ 16% tổng số dự án; chỉ rõ những vướng mắc, hạn chế về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, chất lượng nhân lực trong quá trình triển khai... Đây sẽ là cơ sở để đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế của giai đoạn trước, đồng thời lựa chọn danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2030 đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

b) Rà soát, bổ sung thêm vào danh mục: dự án liên quan đến phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.

Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét chậm nhất trong **ngày 05/3/2025** để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Giao thông vận tải trình)

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung này nhằm cụ thể hóa khoản 4 Điều 57 Luật Đường bộ và tình hình thực tiễn của tỉnh trong việc tăng cường đầu tư phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và góp phần bảo vệ môi trường.

Sở Giao thông vận tải đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo do Sở Giao thông vận tải trình. Yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý của các thành phần dự họp, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định.

a) Đối với dự thảo Nghị quyết, chỉnh sửa biên tập như sau:

- Về trích yếu của Nghị quyết: “*Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt*”.

- Thống nhất dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ đối với 04 chính sách (về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt; về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách

công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). Do đó, nội dung dự thảo cần biên tập các điều, khoản, điểm quy định mạch lạc, phân định rõ từng nội dung theo 04 chính sách nêu trên.

- Rà soát, thống nhất giữa tiêu đề và nội dung cụ thể của các điều, khoản quy định các chính sách tại dự thảo.

- Rà soát kỹ lưỡng đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Tại Điều 6. Miễn, giảm giá vé cho đối tượng sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: rà soát bổ sung đối tượng được giảm giá vé đối với đối tượng là Người có công với cách mạng (được xác định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng).

- Bổ sung quy định về điều kiện hỗ trợ đối với các chính sách, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của pháp luật liên quan.

b) Đối với dự thảo Tờ trình: bổ sung, làm rõ nội dung về dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện chính sách, dự kiến tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ hằng năm để thực hiện chính sách.

Sở Giao thông vận tải tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia và kết luận tại cuộc họp, rà soát, bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo bảo đảm tính thống nhất về nội dung trong toàn bộ các dự thảo, đúng quy định mẫu văn bản tại Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày **05/3/2025**.

3. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026; dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3 năm 2025 do Cục Quản lý thị trường trình*)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan.

Qua xem xét, thảo luận, cuộc họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo do Cục Quản lý thị trường trình, đồng thời yêu cầu bổ sung các nội dung sau:

- Phần I. Đặc điểm tình hình, trình bày tách biệt thuận lợi, khó khăn.

- Kết quả đạt được: rà soát, bổ sung kết quả công tác kiểm tra, giám sát, bao gồm nội dung tự kiểm tra, giám sát của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan (cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND các cấp...).

- Rà soát, bổ sung nội dung phần hạn chế: Cập nhật rõ những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát 1514 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra; đồng thời thể hiện các vụ việc vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trong thực hiện công tác này.

- Phân phương hướng, nhiệm vụ: Phân tách rõ thành một mục riêng về đánh giá, dự báo tình hình để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; tiếp tục rà soát, biên tập bảo đảm ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời bổ sung nội dung tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU. Đề cập tới những vấn đề mới, vấn đề nóng hiện nay (ví dụ trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp thúc đẩy thương mại xuyên biên giới chính thống, hạn chế hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả...). Bổ sung giải pháp phát triển sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu chính ngạch.

Cục Quản lý thị trường tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia hợp lý; rà soát, bổ sung tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày **05/3/2025**.

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Công Thương trình)

Thực hiện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 60/2024/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan bảo đảm trình tự, thủ tục.

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định và Quy định kèm theo do Sở Công Thương trình, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung sau:

- Biên tập lại các điều, khoản, điểm quy định các nội dung quy phạm trong văn bản bảo đảm tính cô đọng, khoa học, mạch lạc, logic hơn.

- Bổ sung trách nhiệm của Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về chợ trong việc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện trong việc xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát.

- Đối với 02 chợ do Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý (chợ cửa khẩu Tân Thanh, chợ thực phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh là 02 chợ hạng 3): thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP: “UBND cấp tỉnh phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh cho UBND cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định hiện hành”. Thống nhất phân cấp cho UBND huyện Văn Lãng quản lý đối với chợ cửa khẩu Tân Thanh và chợ thực phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trong quá trình

tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, tạo sự thống nhất trong phân cấp quản lý chợ và trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới.

- Bổ sung trách nhiệm của Công an tỉnh, Sở Xây dựng trong phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông xung quanh chợ.

Sở Công Thương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia hợp lý, rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **05/3/2025**.

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (*Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị*)

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, các văn bản quy định liên quan, đồng thời cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi: Khu kinh tế cửa khẩu, các cửa khẩu khác giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý, các khu công nghiệp.

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến kết luận tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2024 để rà soát, biên tập lại dự thảo Quy chế phối hợp.

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì xây dựng.

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm tiếp thu ý kiến tham gia hợp lý, rà soát, biên tập, chỉnh sửa một số nội dung như sau:

a) Thống nhất quan điểm xây dựng Quy chế phối hợp của Ban quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các cơ quan liên quan là để thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu, do đó tại nội dung dự thảo cần thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung mang tính chất phối hợp, trên cơ sở bám sát chức

năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tạo cơ sở pháp lý trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung dự thảo Quy chế nhằm xác định rõ và phát huy trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, xuyên suốt, thống nhất trong toàn bộ văn bản, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; lược bỏ các nội dung chung chung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Rà soát, biên tập lại cho phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy vừa qua theo chức năng, nhiệm vụ mới của các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp quản lý ở khu vực cửa khẩu, biên giới: cần rà soát bổ sung đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và công tác phối hợp về nội dung này.

- Điều 13. Phối hợp quản lý khoa học và công nghệ: cần biên tập gọn lại theo hướng bao quát các vấn đề chính; bổ sung thêm nội dung phối hợp về quản lý tài nguyên khoáng sản và các nội dung liên quan trong khu kinh tế và khu công nghiệp.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thể hiện thống nhất trách nhiệm, nội dung phối hợp tại các cửa khẩu khác ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày **05/3/2025**.

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, ngày hội thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3 năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị).

Thực hiện Thông báo số 1474/TB-HĐND ngày 04/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông báo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý bằng văn bản và tham gia tại phiên họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản, thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

- Số cuộc thi tối đa các nội dung cấp tỉnh đều là 01 năm, tuy nhiên chưa quy định đồng bộ ở các cấp còn lại. Biên tập thành điều khoản riêng (không đưa vào biểu của riêng cấp tỉnh là 01 cuộc) quy định cụ thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức không quá 01 cuộc thi về một nội dung trong 01 năm để đảm bảo tính logic, đồng bộ của văn bản và khả năng cân đối ngân sách.

- Đối với nội dung cuộc thi sáng tác Video: chỉnh sửa lại Video ngắn dưới 10 phút. Nội dung cuộc thi Nhiếp ảnh quy định cụ thể bộ ảnh phải có từ 05 ảnh trở lên.

- Nội dung, mức chi giải thưởng cuộc thi thể thao biên tập lại như sau:

+ Các môn thi thể thao truyền thống dân tộc, thể thao đặc thù khác: Thống nhất mức chi giải thưởng cấp tỉnh như sau: nhất 02 triệu, nhì 1,5 triệu, khuyến khích 01 triệu.

+ Môn đua bè mảng: điều chỉnh mức chi theo thứ tự mức xếp hạng thành tích từ cao xuống thấp (*nhất 08 triệu, nhì 05 triệu, ba 03 triệu, khuyến khích 01 triệu*).

- Tại điểm a khoản 2, Điều 2 về mức chi cho các Giám sát, trọng tài, thư ký của các cuộc thi thể thao: thống nhất số lượng người được hưởng bồi dưỡng tối đa là 15 người.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý bằng văn bản và trực tiếp tại Phiên họp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **05/3/2025** để trình Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

6.2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3 năm 2025).

Thực hiện Thông báo số 1476/TB-HĐND ngày 05/12/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên để chính sách bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống, UBND tỉnh thống nhất các nội dung sau:

a) Đối với dự thảo Nghị quyết

- Trích yếu Nghị quyết chỉnh sửa như sau: “*Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ **Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú** trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn*”.

- Thống nhất các nội dung chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể như dự thảo trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với chính sách hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh thống nhất điều chỉnh theo hướng sau:

+ Đối tượng áp dụng:

Tại Khoản 2 Điều 2 thống nhất lược bỏ nội dung quy định về: “... bao gồm: di tích cần trông coi, bảo vệ cả ngày và đêm; di tích cần trông coi, bảo vệ ban ngày; di tích cần trông coi, bảo vệ định kỳ hàng tuần.” Đồng thời rà soát lược bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến nội dung này tại dự thảo.

Tại Khoản 4 Điều 2 đối tượng không áp dụng: biên tập bổ sung làm rõ không áp dụng chính sách đối với “di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có phát sinh số thu tiền công đức”.

- Đối với mức hỗ trợ: thống nhất hỗ trợ theo cấp xếp hạng di tích, di tích cấp cao sẽ hỗ trợ mức cao hơn (Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh). Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng cụ thể mức hỗ trợ trên cơ sở bảo đảm tính tương đồng với các đối tượng và các chính sách hỗ trợ khác đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung nội dung quy định kinh phí hỗ trợ được cấp cho Ban quản lý di tích để thực hiện việc quản lý, chi trả cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích đúng theo quy định của chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực tiễn bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Về nguyên tắc hỗ trợ chung: bổ sung nội dung quy định “Việc xác định nghệ nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ; đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với người trông coi di tích do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định và đề xuất (đối với di tích do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định và đề xuất); UBND cấp huyện tổng hợp số lượng nghệ nhân, di tích và dự toán kinh phí hỗ trợ gửi văn bản đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định” nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý, quyết định các điểm di tích cụ thể thực sự cần hỗ trợ áp dụng chính sách và rà soát theo dõi việc tổ chức thực hiện chính sách tại cơ sở định kỳ hằng năm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý bằng văn bản và trực tiếp tại Phiên họp, thống nhất với Sở Tư pháp về việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **05/3/2025** để trình Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

b) Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh

Tại mục VI. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản cần bổ sung làm rõ nguồn lực (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện..., dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ hằng năm) và điều kiện để đảm bảo cho việc thi hành chính sách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý bằng văn bản và trực tiếp tại Phiên họp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **05/3/2025** để trình Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (NNK).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh